



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง	สื่อ
1. สมาคมส่งออกข้าววงตัวเลขรัฐ คาดการณ์ตลาดและราคาได้ยาก	บางกอกทูเดย์
2. สศก.แนะนำเกษตรกรปลูกถั่วเหลือง พืชระยะสั้น สร้างรายได้ บำรุงดิน	bugaboo.tv
3. ก.เกษตรฯ เตรียมจัดใหญ่ มหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 โชว์...	khaosod.co.th
4. 'มนัญญา' เดินหน้าพัฒนาเกษตรกรหนุนใช้แนวทางสหกรณ์สร้างคุณภาพชีวิตยั่งยืน แนวนวน้ำ	เดลินิวส์
5. ก.เกษตรฯ จัดงาน'เกษตรอัจฉริยะ'	แนวหน้า
6. คอลัมน์: กฎกติกาธุรกิจ: ตากข้าวบนถนน	มติชน
7. ดร.ลุยกวาด'ซุ่มมือปืน' คุ่มชิง'นายกอบจ.ใต้'	ไทยโพสต์
8. คลังซีไรรัสกระทบชดเชยชาวไร่ยาสูบ	สยามรัฐ
9. เร่งสรุปชดเชยไร่ยาสูบ	มติชน (กรอบ่าย)
10. ดร.ส่ง'คอมมานโด'กวาดซุ่มมือปืน คุ่มชิง'อบจ.นครศรีฯ-สุราษฎร์-พัทลุง'	



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ บางกอกทูเดย์

หัวข้อข่าว : สมาคมส่งออกข้าววงตัวเลขรัฐ คาดการณ์ตลาดและราคาได้ยาก

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 3215 หน้า : 8(กลาง)



สมาคมส่งออกข้าววงตัวเลขรัฐ คาดการณ์ตลาดและราคาได้ยาก

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า จากข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุว่าในปีนี้มีพื้นที่เพาะปลูก 37,826,580 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.1% สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ระบุว่า มี 39,005,810 ไร่ เพิ่มขึ้น 3.9% จากปีก่อน เกษตรกรจังหวัด ระบุว่า มี 38,391,169 ไร่ เพิ่มขึ้น 0.2% จากปีก่อน ขณะที่พื้นที่เก็บเกี่ยว สศก. ระบุ 34,782,418 ไร่ เพิ่มขึ้น 8.6% จากปีก่อน เกษตรจังหวัด ระบุ 37,651,441 ไร่ เพิ่มขึ้น 14.9% จากปีก่อน ส่วนผลผลิตข้าวหอม สศก. ระบุ 7,629,998 ตัน เพิ่มขึ้น 10.5% จากปีก่อน เกษตรจังหวัดระบุ 8,955,504 ตัน เพิ่มขึ้น 10.5% จากปีก่อน ผลต่างของปริมาณของ 2 หน่วยงาน 1,325,506 ตัน เพิ่มขึ้น 10.8% จากปีก่อน ส่วนผลผลิตข้าวเหนียว สศก. ระบุว่า มี 4,347,586 ตัน เพิ่มขึ้น 6.9% จากปีก่อน เกษตรจังหวัดระบุว่า มี 5,122,444 ตัน เพิ่มขึ้น 12.7% จากปีก่อน ผลต่างของปริมาณ 2 หน่วยงาน 774,858 ตัน เพิ่มขึ้น 61.5% จากปีก่อน

นายเจริญ กล่าวว่า จะเห็นได้ว่าตัวเลขจากแหล่งต่างๆ นั้นมีความคลาดเคลื่อนกันค่อนข้างมาก ทำให้ยากต่อการคาดการณ์ตลาดและทำราคาได้ยาก บวกกับค่าเงินบาทที่แข็งกว่าคู่แข่ง ก็ทำให้ข้าวไทยแข่งขันได้ยากมากในตลาดโลก โดยสมาคมคาดการณ์การส่งออกข้าวปี 2564 มีแนวโน้มส่งออกข้าวสูงกว่าปี 2563 ซึ่งประเมินว่าการส่งออกจะอยู่ที่ 6 ล้านตัน ซึ่งคาดว่าจะต่ำกว่าเป้าหมายการส่งออกทั้งปี 6.5 ล้านตัน ซึ่งได้ปรับเป้าหมายทั้งปีจากเดิม 7 ล้านตัน มีปัจจัยที่จะสนับสนุนให้การส่งออกปี 2564 ชวยยตัวมาจากแนวโน้มราคาข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ข้าวเหนียว ลดลง ซึ่งคาดว่าผู้นำเข้าข้าวจะหันมาซื้อข้าวไทยมากขึ้นแต่ค่าเงินบาทที่แข็งค้ำยังเป็นปัจจัยเสี่ยงของการส่งออกข้าวไทย

“หลายประเทศในช่วงนี้มีความต้องการนำเข้าข้าวก็จริง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่ห่างไกลจากไทย ทำให้ไม่คุ้มต่อการส่งออกไปเพราะไม่คุ้มค่าเฟด ขณะที่ข้าวไทยยังราคาสูงกว่าข้าวของคู่แข่ง ดังนั้นผู้ส่งออกก็มีความหวังว่าประเทศใกล้ๆ จะเปิดให้นำเข้าข้าวซึ่งจะทำให้ผู้ส่งออกไทยได้ประโยชน์มากกว่า” นาย

รหัสข่าว: C-201127017009 (27 พ.ย. 63/06:02)

หน้า: 1/2



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ บางกอกทูเดย์

หัวข้อข่าว : สมาคมส่งออกข้าววงตัวเลขรัฐ คาดการณ์ตลาดและราคาได้ยาก

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 3215 หน้า : 8(กลาง)

เจริญ กล่าว

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวด้วยว่า ประเทศอินโดนีเซียได้ส่งสัญญาณว่าจะนำเข้าข้าวปริมาณ 1.5 ล้านตัน โดยน่าจะเป็นข้าวขาว 5% และข้าวขาว 15% ถือเป็น การส่งสัญญาณว่าจะนำเข้าข้าวครั้งแรกในรอบ 3 ปี

ส่วนรูปแบบอาจจะเป็นต้องรอดูรายละเอียดอีกครั้ง แต่ทั้งนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของไทยหากมีการเปิดนำเข้าข้าวจริง เพราะทำให้ผู้ส่งออกข้าวมีโอกาสทำตลาดในส่วนนี้ เนื่องจากขณะนี้ราคาข้าวไทยถูกกว่าข้าวของเวียดนามมาก เพราะเวียดนามจะออกข้าวฤดูกาลใหม่ในช่วงเดือนมี.ค. ปีหน้า โดยข้าวขาว 5% ของไทยราคา ณ วันที่ 11 พ.ย. 2563 อยู่ที่ 485 เหรียญสหรัฐ/ตัน ในขณะที่ข้าวเวียดนามอยู่ที่ 500 เหรียญสหรัฐ ปากีสถาน อยู่ที่ 383 เหรียญสหรัฐ และอินเดีย ราคาอยู่ที่ 350 เหรียญสหรัฐ

ส่วนแนวโน้มของปี 2564 คาดว่าจะมีปริมาณสูงขึ้นจากปีนี้ เนื่องจากราคาส่งออกข้าวไทยอ่อนตัวลงกว่าคู่แข่ง ซึ่งคาดว่าผู้นำเข้าหันมาซื้อไทยมากขึ้น โดยเฉพาะราคาส่งออกข้าวหอมมะลิ จากตันละ 1,000 เหรียญสหรัฐ เหลือ 800 เหรียญสหรัฐ, ราคาข้าวขาว จากตันละ 500 เหรียญสหรัฐ เหลือ 495 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างเวียดนามราคาห่างกันตันละ 10 เหรียญสหรัฐ เชื่อว่าโอกาสการส่งออกข้าวน่าจะดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม นายกิริติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า กรมยังไม่ได้รับรายงานว่าทางอินโดนีเซียจะเปิดนำเข้าข้าว แต่ทั้งนี้ ไทยพร้อมที่จะเข้าร่วมหากมีการเปิดประมูลจริง ■



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ bugaboo.tv

หัวข้อข่าว : สศก.แนะเกษตรกรปลูกถั่วเหลือง พืชระยะสั้น สร้างรายได้ บำรุงดิน

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563


ฉบับที่ : - หน้า : -

BUGABOO.TV DRAMA SERIES NEWS ORIGINAL CONTENT FINISH CHANNEL V LOG PODCAST CATEGORIES

สศก.แนะเกษตรกรปลูกถั่วเหลือง พืชระยะสั้น สร้างรายได้ บำรุงดิน

ดู 4 คลิป

Post dated: 26 Nov. 2563 เวลา 14:45 น.



ในช่วงฤดูปลูกการปลูกข้าวหลักอง นอกจากการไถพรวนแล้ว หนึ่งในสิ่งที่ต้องใส่ใจให้กับเกษตรกร คือ การพืชระยะสั้นเข้ามาปลูก และหนึ่งในทางเลือกที่แนะนำมา ได้แก่ การปลูกถั่วเหลือง

4 ข้อจากเกษตรกรที่จากเกษตร (สศก.) แนะนำว่าถั่วเหลืองนับเป็นพืชหมุนเวียนที่ดี ปลูกง่าย ประหยัด และมีความต้องการตลาดสูงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ทั้งใช้เป็นพืชคลุมดินในการปลูกข้าวของเกษตรกรได้ผลดีมากขึ้น ง่ายไปใช้ตาม พื้นที่ปลูกถั่วเหลืองที่เหมาะสมควรมีปริมาณน้ำเพียงพอและเป็นพื้นที่ที่สามารถระบายน้ำได้ดี โดยเกษตรกรควรพิจารณาถึงระยะเวลา การเก็บเกี่ยวความเหมาะสมแล้วเลือกให้เหมาะกับพื้นที่สูง เพราะจะทำให้เมล็ดเน่า หาก เนื้อหา





พร้อมทั้ง ถั่วเหลืองยังเป็นที่ที่ปลาน้ำจืดสามารถเพาะเลี้ยงและมีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายสามารถทำการเพาะปลูกได้ 2 ฤดู คือฤดูฝน จะปลูกในช่วง กรกฎาคม-สิงหาคม เก็บเกี่ยวเมื่อมีประมาณเดือนตุลาคม- พฤศจิกายน และถั่วเหลืองฤดูฝนในสีเขียวรวม - กลางเดือน มกราคม จนถึงได้ไปและเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ของปีถัดไป

BUGABOO NEWS
ชมคลิปวิดีโอจากเว็บไซต์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และ Ch7HD

4 | เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

🌟 สศก. 5 แนะนำเกษตรกรปลูกถั่วเหลืองพืชระยะสั้น-บำรุงดิน กำไรงาม

📺 ทางสถานีวิทยุ ชัยคุลา วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นแนวร่วมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในประเทศไทย และมีความต้องการตลาดสูงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ทั้งใช้เป็นพืชคลุมดินหลังการทำการนา ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรแล้วยังเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของดิน เกิดความสมดุลของธาตุอาหาร ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์... ดูเพิ่มเติม

📌 : ปลูกถั่วเหลือง พืชเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

'มัญญา'เดินหน้าพัฒนาเกษตรกร หนุนใช้แนวทางสหกรณ์สร้างคุณภาพชีวิตยั่งยืน

นางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิด โครงการสร้างการรับรู้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่วัดศาลานาราม (วัดหนองจอก) ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ว่า โครงการ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และสร้างการรับรู้ เผยแพร่ความรู้ แก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไป สนับสนุนให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หรือนำแนวทางสหกรณ์ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ปรึกษาประเด็นปัญหา การเกษตร การประกอบอาชีพ จนถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพด้วย

ทั้งนี้ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนงาน นโยบายในการขับเคลื่อนพัฒนาการเกษตรของประเทศ ส่งเสริมการทำเกษตร อินทรีย์อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้ กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีบทบาทสำคัญในการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความ ร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาด้านการผลิต และด้านการ ตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนการขยายเครือข่ายธุรกิจ ของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ เพื่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็น ผู้ประกอบการอาชีพการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง ตลอดจนระบบกลไกสหกรณ์ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถของสังคม เป็นกลไกในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการ รวมกลุ่มและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรได้อย่างแท้จริง

ก.กษ.จัดงาน'เกษตรอัจฉริยะ'

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างเป็นประธานการจัดงานมหกรรม "เกษตร อัจฉริยะ" ว่า กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับภาคเอกชน เตรียมจัดงานมหกรรม "เกษตร อัจฉริยะ" ที่พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 24 ธ.ค.63-1 ม.ค. 64 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานเปิดงาน งานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน และเกษตรกร ถึงการนำเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง หรือ "เกษตรอัจฉริยะ" มาปรับใช้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคตโดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มการผลิตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมากขึ้น.

5 ความเห็น



ตากข้าวบนถนน

ตากข้าวบนถนน



ช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนาการตากข้าวบนถนนในหมู่บ้านถนนสายหลักมีให้พบเห็นอยู่บ่อยครั้ง

การตากข้าวเปลือกหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ถือเป็น การลดความชื้นในเมล็ดข้าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพราะความชื้นจะทำให้เชื้อราต่าง ๆ ที่ติดมากับเมล็ด ขยายพันธุ์ได้ จนสามารถทำลายเมล็ดข้าวเปลือกได้ เป็นจำนวนมาก ความชื้นยังทำให้ข้าวเปลือกเสีราคา เพราะเมื่อนำไปจำหน่ายให้แก่โรงสีจะถูกหักค่าความชื้น ในเมล็ดข้าวการตากข้าวยังสามารถรักษาคุณภาพของข้าวไว้ได้นานยิ่งขึ้น

การตากข้าวเปลือกบนถนนจะใช้เวลาตากข้าว ประมาณ 2-3 วัน จึงจะแห้งและจัดเก็บได้ส่วนการตาก ในลานดินชาวนาจะต้องเตรียมลานดินให้พื้นดินแข็ง และเรียบใช้เวลาในการตาก 5-10 วัน และต้องเสีย ค่าใช้จ่ายในการเตรียมลานดินชาวนาจึงไม่นิยมใช้ลานดิน ในการตาก

นอกจากการลดความชื้นโดยวิธีการตากข้าวเปลือก บนถนน บางแห่งจะมีการใช้เครื่องอบ แต่จะทำให้มี ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทำให้ชาวนาส่วนใหญ่เลือกที่จะตากข้าว บนถนน

ลักษณะการตากข้าวเปลือกชาวนาจะใช้ตาข่าย วางไว้บนพื้นถนนและเทข้าวเปลือกลงไปในช่วงกลางวัน จะเกลี่ยข้าวเปลือกให้แสงแดดส่องถึงพอดกกลางคืน จะทิ้งข้าวเปลือกไว้ที่ถนนโดยใช้ตาข่ายคลุมไว้และใช้วัสดุ อื่นๆ วางทับ

ชาวนาบางรายอาจต้องการให้คนขับรถรู้ว่ามีการ ตากข้าว เช่น ทำป้ายเตือน วางกรวยสะท้อนแสง แต่ บางครั้งตากโดยไม่มีการแจ้งเตือน และมองข้ามไปว่า อันตรายอาจเกิดต่อผู้ขับรถ

นักวิชาการได้อธิบายว่า ความเสี่ยงที่จะเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีขึ้นกับคนขับรถผ่านพื้นที่ ที่มีการตากข้าวบนถนนเกิดขึ้นได้ แม้คนขับจะไม่ได้ใช้ ความเร็วมาก เช่น 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมองเห็น ว่ามีข้าวเปลือกตากอยู่ แต่การจะตัดสินใจหยุดรถนั้น ต้องใช้เวลาตัดสินใจประมาณ 2 วินาที ช่วงเวลานั้นรถ สามารถเคลื่อนไปได้อีก 32 เมตร คนขับจึงไม่สามารถ หยุดรถได้ทัน

ในกรณีที่เป็นการขับตามกันมาแบบกระชั้นชิด เมื่อรถคันหน้าหยุดหรือหลบกะทันหัน รถคันหลังจะ ไม่มีระยะเวลาเพียงพอในการหยุดรถหรือหักหลบได้ทัน ทำให้เกิดอุบัติเหตุหุนหันได้

ทั้งกรณีที่หักหลบข้าวเปลือกที่ตากบนถนน หรือ บางกรณีมีฝ้ายางปูรอง ก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้รถลื่นไถล หรือพลิกคว่ำได้ เพราะพื้นขาดแรงเสียดทาน และฝ้ายาง อาจจะมีมันไปอยู่ใต้ท้องรถ ทำให้รถพลิกคว่ำได้

การตากข้าวเปลือกบนถนนมีความผิดตามกฎหมาย ได้แก่ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 39 มีหลักว่า

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14458

Col.Inch: 89.67 Ad Value: 112,087.50

หน้า: 1(ซ้าย), 5

PRValue (x3): 336,262.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: กฎกติกาธุรกิจ: ตากชาวบนถนน

ห้ามนำสิ่งใดมาวางขวางหรือวางบนทางหลวง หรือ
กระทำด้วยประการใด ๆ บนทางหลวง ในลักษณะที่อาจ
เกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคล หาก
ฝ่าฝืนจะมีโทษตามมาตรา 72 คือ ระวังโทษจำคุกไม่เกิน
3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 114
มีหลักว่า ห้ามวางสิ่งใด หรือกระทำด้วยประการใด ๆ
ที่เป็นการกีดขวางทางจราจร เว้นแต่ได้รับอนุญาต หาก
ฝ่าฝืนจะมีโทษตามมาตรา 148 คือ ปรับไม่เกิน 500 บาท

พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 19 57
มีหลักว่า ห้ามวางหรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน หากฝ่าฝืน
จะมีโทษตามมาตรา 57 คือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 385 ผู้ใดกีดขวาง
ทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัย
หรือความสะดวกในการจราจร โดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของ
หรือกระทำด้วยประการอื่นใด ถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำ
โดยไม่จำเป็น ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

แม้จะมีโทษตามกฎหมาย แต่เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว
ที่ไร ชาวนายังคงอาศัยถนนเป็นที่ตากข้าว ทำให้เกิด
อุบัติเหตุเรียกได้ว่าทุก ๆ ปี ความรุนแรง ความเสียหาย
มากน้อยต่างกัน ที่น่าเศร้า คือ บางครั้งมีผู้เสียชีวิต

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เกิดอุบัติเหตุรถกระบะ
หักหลบกองข้าวเปลือกที่ตากบนถนนชน 3 คันรวม
มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก 3 ราย
บนถนนสายบ้านพลจลล -สระบุรี หมู่ที่ 8 ตำบลมะค่า
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 นักเรียน ม.3 สองคน
ที่ขับรถจักรยานยนต์ชนกองข้าวเปลือกที่ตากริมถนน ทำให้
เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บอีก 1 ราย ที่จังหวัดบุรีรัมย์

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เจ้าของร้านยาง
ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ขับรถจักรยานยนต์
บิ๊กไบค์ยี่ห้อ Ducati Multistrada Enduro กลับบ้าน

กลางดึก พุ่งชนกองข้าวเปลือกที่ตากบนถนน จนรถล้ม
พังเสียหายและได้รับบาดเจ็บบริเวณเข้า เท้า และระบม
ตามตัว เจ้าของร้านยางได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า ปีที่แล้ว
(พ.ศ.2562) ได้ขับชนกองข้าวเปลือก แต่ไม่เป็นอะไรมาก
มาปีนี้ได้รับบาดเจ็บ จึงต้องการเตือนภัยผู้ขับขี่ให้ใช้
ความระมัดระวังเพิ่มขึ้น โดยไม่คิดจะเอาเรื่องกับเจ้าของ
กองข้าวเปลือก แต่กลับเจอหลานเจ้าของกองข้าวเปลือก
โพสต์สวนกลับว่าขับรถเร็วเอง ทำให้เจ้าของร้านยาง
เปลี่ยนใจ แจ้งความเอาผิดกับเจ้าของกองข้าวเปลือก

กรณีของเจ้าของร้านยาง ระยะทางที่ชานานตาก
ไม่ต่ำกว่าหนึ่งกิโลเมตร บางจุดมีกรวยตั้ง แต่บางจุดมี
เพียงกิ่งไม้เท่านั้น โดยส่วนใหญ่อ้างว่าไม่มีสถานที่ตาก
และตากบนถนนแห้งเร็ว แม้จะรู้ว่าผิดกฎหมาย แต่เมื่อ
ไม่มีสถานที่ให้ตาก จึงต้องใช้ถนนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

มีการเสนอสำหรับทางออกในเรื่องนี้ คือ ควร
หาพื้นที่ส่วนกลางเพื่อมาตากข้าว ไม่ว่าจะโรงเรียน
ลานวัด พื้นที่โล่งในชุมชน

แม้ทางออกนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาได้บ้าง แต่
เป็นเพียงชั่วคราว ถ้าโรงเรียนมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่
ประกอบกิจกรรม หรือวัดต้องใช้พื้นที่ประกอบศาสนพิธี
ชาวนาจะทำเช่นไร

ถึงเวลาแล้วที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องหาทางออก
ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง แก้ไขปัญหาอย่างถาวร จัดพื้นที่
ที่ชาวนาสามารถใช้ได้ทุกปี แทนที่การตากข้าวเปลือก
บนท้องถนน มิฉะนั้นอุบัติเหตุที่เกิดจากการที่ผู้ขับ
หลบกองข้าวเปลือกคงยังปรากฏให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ดร.ลุยกวาด'ซุ่มมือปืน' คุ่มชิง'นายกอบจ.'ได้ 'บักปัด'สั่งกวาดล้างซุ่มมือปืน 3 หัวเมืองใต้ ก่อน วันกาบัตร์ชิง อบจ. (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

ชิง'นายกอบจ.'

บข.ก.ส่ง'หนุมาน'ล้างซุ่มมือปืนใต้

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบ.ก.) กล่าวถึงกรณี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้สั่งให้กวาดล้างผู้มีอิทธิพล ซุ่มมือปืนรับจ้าง ก่อนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ว่า จากการข่าวรับทราบข้อมูลว่า บางพื้นที่ที่ซุ่มมือปืนเริ่มมีความเคลื่อนไหว ซึ่ง ผบ.ตร.กำชับว่าดูแลให้ดีอย่าให้มีเหตุ ทั้งนี้ ได้ดูแลติดตามและแผนประทุษกรรมของกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่มักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เวลาที่มีการเลือกตั้งแล้วซุ่มยิงหัวคะแนน มีจังหวัดทางภาคใต้ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ คือ จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.พัทลุง โดยได้ส่งตำรวจจากกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (บก.ปพ.) ทำงานร่วมกับทีมหนุมานกองปราบปราม ลงพื้นที่ช่วงหาเสียงเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มซุ่มมือปืน และกลุ่มฮาร์ดคอร์

"หากหลักฐานข้อมูลชัดเจนก็ดำเนินการกวาดล้างทั้งซุ่ม ถ้าปล่อยไว้คนพวกนี้จ้องแต่จะยิงผู้บริสุทธิ์ไม่เกรงกลัวกฎหมาย โดยเฉพาะจังหวัดเล็กๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ผู้มีอิทธิพลรู้จักตำรวจเกินครึ่งเมือง เวลาตำรวจจะขยับอะไร รู้ก่อนทุกอย่าง อย่างไรก็ตาม ใกล้เคียงถึง ผมจะนำกำลังลงไปในพื้นที่ที่มีการข่าวว่าจะรุนแรง ไม่ให้ยับเลย มันต้องทำก่อน ระหว่าง และหลังเลือกตั้ง ต้องลงไปก่อนเป็นการป้องกันว่าเอาจริง ผมเป็นหน่วยเสริมท้องที่บางจังหวัดที่รุนแรงเอาไม่อยู่ ไปให้การสนับสนุน เราเป็นส่วนกลางลงไปมันเหมือนทัพหลวง พอลงไปแล้วทุกอย่างต้องนิ่ง" ผบ.ก.กล่าว

กกด.กลางคืนสิทธิผู้สมัครอุดรติดถ

ที่ จ.อุดรดิตถ์ นายสทวิช อภิษฐ์วิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรดิตถ์ ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ อบจ. อุดรดิตถ์ กล่าวว่า กกต.กลาง มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ส.อ.0016/ 11422 โดย กกต.กลาง มีมติให้รับสมัคร และประกาศรายชื่อให้ นายไพบร สมบัติ เป็นผู้สมัครนายก อบจ.อุดรดิตถ์ เบอร์ 2 ส่วน นายฤทธิรงค์ อินสอน ให้ยกคำร้องที่ยื่นหนังสือคัดค้านมายัง กกต.โดยสรุป กกต.ประจำ อบจ.อุดรดิตถ์ ประกาศรับรองรายชื่อสำหรับผู้สมัครนายก อบจ. อุดรดิตถ์ ครบทั้ง 4 คน ประกอบด้วย นายชัยศิริ ศุภรัักษ์จินดา เบอร์ 1 นายไพบร สมบัติ เบอร์ 2 นายเอกภาพ พิษุโต เบอร์ 3 และ นายปณวัฒน์ นาคมูล เบอร์ 4

ตัดสิทธิ2ส.อบจ.-ขาดคุณสมบัติ

"กกต.ประจำ อบจ.อุดรดิตถ์ ไม่ประกาศรับรองเป็นผู้สมัคร ส.อบจ.อุดรดิตถ์ 2 ราย ประกอบด้วย นางวิไลวรรณ ทาแก้ว ผู้สมัคร ส.อบจ.อุดรดิตถ์ อ.น้ำปาด เขต 1 และ นายฤทธิรงค์ อินสอน ผู้สมัคร ส.อบจ.อุดรดิตถ์ อ.ทองแสนขัน เขต 1 เบอร์ 1 เนื่องจากขาดคุณสมบัติ โดยทั้ง 2 ราย กกต.อุดรดิตถ์จะทำการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุดรดิตถ์ เพื่อดำเนินคดีอาญาต่อไป ซึ่งโทษทางคดีอาญาตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 120 ผู้ใดลงรับสมัครเลือกตั้ง โดยรู้อยู่แล้วว่า ตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปี และปรับ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี" นายสทวิชกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางวิไลวรรณขาดคุณสมบัติเนื่องจากเคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปี เมื่อปี 2558 ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 50 (21) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง ขณะที่นายฤทธิรงค์ขาดคุณสมบัติเนื่องจากเคยถูกศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกคดีเกี่ยวกับอาวุธปืน จึงขาดคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 50 (18) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่า กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.นี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึง 5 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

ร้องปม'ธรรมนัส'มาพะเยาบ่อย

ร้องปม'ธรรมนัส'มาพะเยาบ่อย

ที่ จ.พะเยา นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ผู้สมัคร อบจ.พะเยา คณะก้าวหน้าพะเยา พร้อมคณะ ได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อ กกต.พะเยา กรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.พะเยา ในเดือนพฤศจิกายน 2563 บ่อยครั้ง โดยมีนายชัยประพันธ์ได้เข้าพบนายเอกสิทธิ์ ขวลิตวงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน สำนักงาน กกต.พะเยา เพื่อให้ข้อมูลบันทึกปากคำ ประกอบการยื่นหนังสือร้องเรียน

นายชัยประพันธ์กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ เป็นช่วงหาเสียงเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น อบจ.พะเยา และขณะเดียวกันที่ผ่านมา ร.อ.ธรรมนัสได้ลงพื้นที่ตรวจราชการบ่อยครั้งจนเป็นที่ผิดสังเกตเป็นกังวลว่าอาจจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสน และเข้าใจผิด เนื่องจาก ร.อ.ธรรมนัส เป็นพี่ชายของนายอัศรา พรหมเผ่า ผู้สมัครนายก อบจ. กลุ่มฮักพะเยา ออกมาขอความเป็นธรรมในการเลือกตั้งครั้งนี้สำหรับผู้สมัครทุกคนด้วย

'ธนาธร'ลุยพื้นที่หนองบัวลำภู

ที่ จ.หนองบัวลำภู นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้เดินทางมาช่วยนายสมเกียรติ เชษฐสุมน ผู้สมัคร นายก อบจ.หนองบัวลำภู หมายเลข 1 และผู้สมัคร ส.อบจ.ในนามคณะก้าวหน้าอีก 17 เขตเลือกตั้ง หาเสียงประกาศนโยบายในการพัฒนา จ.หนองบัวลำภู ที่วัดศิริชัยเจริญ ในเขตเทศบาลโนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โดยก่อนที่จะมาขึ้นเวทีปราศรัยภายในวัดศิริชัยเจริญ นายธนาธรและนายสมเกียรติ

ผู้สมัครนายก อบจ.หนองบัวลำภู ได้เดิน ทักทายขอคะแนนเสียงตามร้านค้าในพื้นที่ ตลาด อ.โนนสัง และประชาชนที่มาติดต่อ ธารณาการ บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ซึ่งมีประชาชนที่เห็น นายธนาธร ต่างพากันมาขอถ่ายรูปลงโซเชียลด้วย ความดีใจ

ชูพัฒนาหาดโนนยาว-หอดูดาว

จากนั้น นายธนาธรได้ขึ้นเวทีปราศรัยที่ วัดศิริชัยเจริญพร้อมกล่าวว่า นโยบายการที่จะพัฒนา จ.หนองบัวลำภู หากคณะก้าวหน้า ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายก อบจ.หนองบัวลำภู โดยขอว่าอย่าให้ 4 ปี เสียโอกาสในการพัฒนา ไปให้กับคนอื่น ซึ่ง จ.หนองบัวลำภู มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม เห็นแล้วปลื้มไม่คิดว่า จะมีสิ่งนี้อยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน คือ บริเวณหาดโนนยาว ที่ก่อนจะมาขึ้นเวทีได้ออกไปดูพื้นที่แล้ว เป็นสิ่งสวยงามเป็นอย่างมาก จะสร้างให้นักท่องเที่ยวในวันหยุดมาท่องเที่ยวที่ จ.หนองบัวลำภู ไม่ให้นักท่องเที่ยวไหลเข้าไปยัง จ.อุดรธานี อย่างหาดโนนยาว ของเขื่อนอุบลรัตน์ จะจัดให้มีห้องน้ำที่สะอาด มีจักรยานน้ำ มีสกีบอร์ด เพราะงบประมาณในการพัฒนา อบจ.สามารถจัดสรรงบประมาณช่วย อบต.ในการพัฒนาได้อยู่แล้ว ส่วนที่บริเวณภูพานน้อย มีหอดูดาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามก็จะเจียดงบประมาณของ อบจ.ที่มีอยู่ปีละกว่า 400 ล้าน มาสักกว่า 10 ล้าน ในการพัฒนาหอดูดาว

ปทุมมาพบส.ส.ช่วยหาเสียง

ที่ จ.ปทุมธานี ที่สำนักงาน กกต.ประจำ จ.ปทุมธานี นายกรกฎ ่องอาจ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี และ พ.ต.อ.เพทาย ทัฬงกุล ทนายความ เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนกล่าวหา ส.ส. สันติสนุน ผู้สมัคร อบจ.หาเสียง โดยมี น.ส.ปริศนา แวดอุดม พนักงานสืบสวนสอบสวนและ พรรคการเมือง กกต.ปทุมธานี เป็นผู้รับหนังสือ

โดยนายกรกฎกล่าวว่า การที่ชูนิวแสดงต่อประชาชนให้เห็นว่า เป็นผู้สนับสนุนผู้สมัคร หมายเลข 1 และภาพผู้สมัครหมายเลข 1 คู่กับ ส.ส. เพื่อแสดงให้เห็นว่า ส.ส.ตามภาพ เป็นผู้สนับสนุนผู้สมัครหมายเลข 1 จากพยานหลักฐานดังกล่าวเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้สมัคร หมายเลข 1 และ ส.ส. ได้ร่วมกันกระทำความ

ผิดต่อ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 34

ผู้สมัครนทล่องเรือหาเสียง

ที่ จ.นนทบุรี นายณัฐชนน ไพรธรม ผู้สมัคร ส.อบจ.นนทบุรี อ.บางใหญ่ เขต 5 เบอร์ 4 กลุ่มฝั่งหลวง ล่องเรือหาเสียงในคลองอ้อมนนท์ พร้อมทั้งขึ้นพบปะพูดคุยกับประชาชนสองฝั่งคลอง โดยชวนโยกขาของกลุ่มฝั่งหลวง ที่เน้นพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากประชาชน

ขณะที่ จ.สมุทรสงคราม นายอนุภาพ ลิขิต อำนวยชัย ผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรสงคราม และผู้สมัคร ส.อบจ.สมุทรสงคราม พร้อมทั้งงาน ได้ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนวัดศรีทวารธรรม ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อขอคะแนนเสียงแบบเคาะประตูบ้าน โดยนายอนุภาพแนะนำตัวเอง ที่มุ่งมั่นตั้งใจอาสาเข้ามารับใช้ชาวสมุทรสงคราม ในการบริหารงบประมาณของ อบจ.สมุทรสงครามให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และหวังเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานให้สมุทรสงครามก้าวหน้าไปมากกว่านี้

กมธ.ส่งศาลตีความม.34

ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายชูการ์โน มะทา ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การประชุม กมธ.ครั้งที่ 42 ได้พิจารณาปัญหาการจำกัดสิทธิเสรีภาพของข้าราชการการเมือง ส.ส. ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐในการกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งข้อกำหนด ระเบียบ หรือประกาศของ กกต.ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ.ทั้ง 76 จังหวัด

“กกต.ได้เชิญตัวแทนจากสำนักกฎหมายและคดี กกต. ให้ความเห็นในการใช้มาตรา 34 พ.ร.บ.การเลือกตั้งฯ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน จากนั้น กมธ.เสียงส่วนใหญ่มีมติเห็นชอบส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง พิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา 231 ในบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

2560 มาตรา 25 สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 26 การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ มาตรา 34 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทำมิได้ เว้นแต่กฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ” นายชูการ์โนกล่าว

ชี้พ.ร.บ.เลือกตั้ง62อาจขัดรธน.

นายชูการ์โนกล่าวอีกว่า สำหรับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ที่ใช้ในปัจจุบัน กกต.ได้กำหนดหลักการเพิ่มเติม เมื่อเปรียบเทียบสาระสำคัญของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งปี 2562 ในมาตรา 34 กับ พ.ร.บ.การเลือกตั้งปี 2545 มาตรา 29 จะเห็นได้ว่า พ.ร.บ.การเลือกตั้งปี 2545 ห้ามข้าราชการการเมือง ส.ส. ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเฉพาะในการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ในการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด แต่ พ.ร.บ.การเลือกตั้งปี 2562 เพิ่มถ้อยคำว่าหรือดำเนินการใดๆ ที่เป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครใดๆ ส่งผลให้ กกต.ห้ามบุคคลข้างต้นยุ่งเกี่ยว หรือช่วยเหลือผู้สมัครในทุกกรณี อาจขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 มาตรา 26 และมาตรา 34

คลังชีวะรสกระทบชดเชยชาวไร่ยาสูบซ้ำ

ไทยโพสต์ • “สรรพสามิต” เดิน
แจกชาวไร่ยาสูบร้องให้เร่งจ่ายเงิน
ชดเชย ยันอยู่ระหว่างกระบวนการ
พิจารณา โอดโควิด-19 กระทบทำ
มาตรการชดเชยล่าช้า พร้อมเดิน
เครื่องศึกษาหนูปลูกพืชทดแทน
นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการ
ส่วนงานสำนักแผนภาษี รักษาการ
ในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ระบบควบคุมทางสรรพสามิตใน
ฐานะโฆษกกรมสรรพสามิตกล่าว
ชี้แจงถึงกรณีชาวไร่ยาสูบขอให้
เร่งจ่ายเงินชดเชยและชะลอการ
ขึ้นภาษียาสูบว่า ที่ผ่านมารัฐบาล

ได้มีโครงการช่วยเหลือโดยการจ่าย
เงินชดเชยให้เกษตรกรไร่ยาสูบ ในถ
ตุลาคมผลิต 2561/62 ซึ่งกระทรวง
การคลังโดยกรมสรรพสามิตได้ขอ
จัดสรรงบกลางจำนวน 133 ล้าน
บาท เพื่อดำเนินการในส่วนดังกล่าว
และในฤดูกาลผลิต 2562/63 กระ
ทรวงการคลังอยู่ระหว่างการ
พิจารณาการชดเชยชาวไร่ยาสูบ

ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาประ
เทศไทยประสบปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้
มาตรการชดเชยดังกล่าวเกิดความ
ล่าช้าออกไป และรัฐบาลได้มีการ

ให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรจากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นจำ
นวนเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3
เดือน คิดเป็นจำนวน 15,000 บาท
ต่อราย ดังนั้น กรมสรรพสามิตจึง
อยู่ระหว่างการศึกษาคำขออุดหนุน
การปลูกพืชทดแทน และหาข้อ
สรุปที่จะเสนอให้มีการเยียวยาต่อ
เกษตรกรในระยะต่อไป

นอกจากนี้ กรมสรรพสามิต
จะมีการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาแนวทางการส่งเสริม
เกษตรกรให้เพาะปลูกพืชชนิดอื่นทด
แทนการปลูกใบยาสูบ ซึ่งมีหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เป็นต้น โดยจะ
ประชุมในวันที่ 30 พ.ย.2563 เพื่อ
สรุปผลการหาพืชทดแทนการปลูก
ยาสูบอย่างเป็นรูปธรรม

“ในส่วนข้อเสนอให้มีการ
ชะลอการขึ้นภาษียาสูบออกไป
อีก 2-3 ปี จนกว่าจะหาพืชทดแทน
เหมาะสมได้นั้น ยืนยันว่า ปัจจุบัน
กรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการ
ศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้าง
ภาษียาสูบ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการบริโภคยาสูบ”.

สรรพสามิตยื่นให้ความเป็นธรรมเกษตรกรยื่นไม่เบรกรขึ้นภาษี

เร่งสรุปชดเชยไวยาสูบ

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษก กรมสรรพสามิตเปิดเผยถึงกรณีชาวไวยาสูบ ขอให้เร่งจ่ายเงินชดเชยและชะลอการขึ้นภาษียาสูบว่า นายประเสริฐ สงวนทรัพย์ รักษาการนายกสมาคมชาวไวยาสูบเบอร์เลย์จ.สุโขทัย ขอความเป็นธรรมกรณีสมาคมชาวไวยาสูบฯ ได้ส่งหนังสือถึงรัฐบาล ให้ช่วยติดตามทวงถามเรื่องเงินชดเชยและการชะลอการขึ้นภาษีบุหรี่

ทั้งนี้กรมสรรพสามิตขอชี้แจงดังนี้ 1.ตามที่นายประเสริฐ สงวนทรัพย์ เห็นว่านายกฯ ไม่ได้ดูแลเกษตรกรอย่างเท่าเทียม โดยรัฐบาลได้มีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกลำไย อ้อย และมันสำปะหลัง โดยใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก แต่เงินชดเชยโควตาของชาวไวยาสูบเพียง 160 ล้านบาท เหตุใดจึงจ่ายชาวไวยาสูบไม่ได้

โดยข้อชี้แจง ในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลได้ชดเชยชาวไวยาสูบในฤดูกาลผลิต 2561/2562 กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตได้ขอจัดสรรงบกลางเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 133 ล้านบาท ซึ่งในฤดูกาลเพาะปลูก 2562/2563 กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาการชดเชยชาวไวยาสูบในฤดูกาลเพาะปลูกดังกล่าว แต่เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มาตรการชดเชยดังกล่าวเกิดความล่าช้าออกไป

และรัฐบาลได้มีการให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน คิดเป็นจำนวน 15,000 บาทต่อราย ดังนั้นกรมสรรพสามิตจึงอยู่ระหว่างการศึกษาหาข้อยุติในการปลูกพืชทดแทน และหาข้อสรุป ที่จะเสนอให้มีการเยียวยาต่อเกษตรกรต่อไปในอนาคตอันสั้นนี้

2. นายกรัฐมนตรีให้เร่งหาพืชทดแทน แต่ปัจจุบันยังไม่มีความคิดเห็นใดๆ ข้อชี้แจงกรมสรรพสามิตจะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกยาสูบ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นต้น เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่จะถึงนี้ เพื่อสรุปผลการหาพืชทดแทนการปลูกยาสูบอย่างเป็นรูปธรรม

3. ขอให้ชะลอการขึ้นภาษียาสูบออกไป 2-3 ปี จนกว่าจะหาพืชทดแทนที่เหมาะสมได้ ข้อชี้แจง ปัจจุบันกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างภาษียาสูบให้สอดคล้องกับทิศทางการบริโภคยาสูบ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมยาสูบ โดยจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศต่อไป

ดร.สง'คอมมานโด'กวาดชุมนุมมือปืน คุ่มชิงอบจ.นครศรีฯ-สุราษฎร์-พัทลุง

'บีกต่อ'สง'คอมมานโด-หนุมาน'กวาดชุมนุมมือปืน'นครศรีฯ-สุราษฎร์-พัทลุง' กต.อุตรดิตถ์คืนสิทธิ'โปรย'ลงนายก อบจ. 'เสด็จพี่'ช่วยหาเสียงสั่งกำแพง 'ธนาธร'ลุยหนองบัวลำภู 'กมธ.'สั่งตีความ ม.34 ชัด รธน.หรือไม่

(อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

ชิงอบจ.

บข.ก.สง'หนุมาน'ล้างชุมนุมมือปืนได้

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (พช.ก.) กล่าวถึงกรณี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผ.ต.) ได้สั่งให้กวาดล้างผู้มีอิทธิพล ชุมมือปืนรับจ้าง ก่อนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ว่า จากการข่าวรับทราบข้อมูลว่า บางพื้นที่ชุมนุมมือปืนเริ่มมีความเคลื่อนไหว ซึ่ง ผบ.ต.ร.กำชับว่าดูแลให้ตื้ออย่าให้มีเหตุ ทั้งนี้ ได้ดูแลติดตามและแผนประทุษกรรมของกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่มักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เวลามีการเลือกตั้งแล้วชุมนุมขู้งานหัวคะแนน มีจังหวัดทางภาคใต้ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ คือ จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.พัทลุง โดยได้ส่งตำรวจจากกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (บก.ป.พ.) ทำงานร่วมกับทีมหนุมานกองปราบปรามลงพื้นที่ซึ่งหาเสียงเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มชุมนุมมือปืน และกลุ่มฮาร์ดคอร์

"หากหลักฐานข้อมูลชัดเจนก็ดำเนินการกวาดล้างทั้งชุม ถ้าปล่อยไว้คนพวกนี้จะต้องจะยิ่งผู้บริสุทธิ์ไม่เกรงกลัวกฎหมาย โดยเฉพาะจังหวัดเล็กๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ผู้มีอิทธิพลรู้จักตำรวจเกินครึ่งเมือง เวลาตำรวจจะขยับอะไร รู้ก่อนทุกที อย่างไรก็ตาม ใกล้เคียงเลือกตั้ง ผมจะนำกำลังลงไปในพื้นที่ที่มีการข่าวว่าจะรุนแรงไม่ให้ขยับเลย มันต้องทำก่อน ระหว่าง และหลังเลือกตั้ง ต้องลงไปก่อนเป็นการป้องกันว่าเอาจริง ผมเป็นหน่วยเสริมที่ทั้งจังหวัดที่รุนแรงเอาไม่อยู่ ไปให้การสนับสนุน เราเป็น

ส่วนกลางลงไปมันเหมือนทัพหลวง พอลงไปแล้วทุกอย่างต้องนิ่ง" ผบ.ช.ก.กล่าว

กต.กลางคืนสิทธิผู้สมัครอุตรดิตถ์

ที่ จ.อุตรดิตถ์ นายสหวิช อภิชัยวิศรตุกล รองผู้ว่าราชการ จ.อุตรดิตถ์ ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ อบจ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า กกต.กลาง มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต.0016/ 11422 โดย กกต.กลาง มีมติให้รับสมัคร และประกาศรายชื่อให้ นายโปรย สมบัติ เป็นผู้สมัครนายก อบจ.อุตรดิตถ์ เบอร์ 2 ส่วน นายฤทธิรงค์ อินสอน ให้ยกคำร้องที่ยื่นหนังสือคัดค้านมายัง กกต.โดยสรุป กกต.ประจำ อบจ.อุตรดิตถ์ ประกาศรับรองรายชื่อสำหรับผู้สมัครนายก อบจ.อุตรดิตถ์ ครบทั้ง 4 คน ประกอบด้วย นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา เบอร์ 1 นายโปรย สมบัติ เบอร์ 2 นายเอกภาพฤทธิ์ พุฒโต เบอร์ 3 และ นายปณณวัฒน์ นาคมูล เบอร์ 4

ตัดสินสิทธิ 2ส.อบจ.-ขาดคุณสมบัติ

"กกต.ประจำ อบจ.อุตรดิตถ์ ไม่ประกาศรับรองเป็นผู้สมัคร ส.อบจ.อุตรดิตถ์ 2 ราย ประกอบด้วย นางวิไลวรรณ ทาแก้ว ผู้สมัคร ส.อบจ.อุตรดิตถ์ อ.น้ำปาด เขต 1 และ นายฤทธิรงค์ อินสอน ผู้สมัคร ส.อบจ.อุตรดิตถ์ อ.ทองแสนขัน เขต 1 เบอร์ 1 เนื่องจากขาดคุณสมบัติ โดยทั้ง 2 ราย กกต.อุตรดิตถ์ จะทำการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุตรดิตถ์ เพื่อดำเนินคดีอาญาต่อไป ซึ่งโทษทางคดีอาญาตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 120 ผู้ใดลงรับสมัครเลือกตั้ง โดยรู้อยู่แล้วว่า ตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปี และปรับ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี" นายสหวิชกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางวิไลวรรณขาดคุณสมบัติเนื่องจากเคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปี เมื่อปี 2558 ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 50 (21) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง ขณะที่นายฤทธิรงค์ขาดคุณสมบัติเนื่องจากเคยถูกศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกคดีเกี่ยวกับอาวุธปืน จึงขาดคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 50 (18) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่า กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.นี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง

ร้องปม'ธรรมนัส'มาพะเยาบ่อย

ที่ จ.พะเยา นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ผู้สมัคร อบจ.พะเยา คณะก้าวหน้าพะเยา พร้อมคณะ ได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อ กกต.พะเยา กรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.พะเยา ในเดือนพฤศจิกายน 2563 บ่อยครั้ง โดยมีนายชัยประพันธ์ได้เข้าพบนายเอกสิทธิ์ ขวลิตวงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนสำนักงาน กกต.พะเยา เพื่อให้ข้อมูลบันทึกปากคำ ประกอบการยื่นหนังสือร้องเรียน

นายชัยประพันธ์กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ เป็นช่วงหาเสียงเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น อบจ.พะเยา และขณะเดียวกันที่ผ่านมา ร.อ.ธรรมนัสได้ลงพื้นที่ตรวจราชการบ่อยครั้งจนเป็นที่ผิดสังเกตเป็นกังวลว่าอาจจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสน และเข้าใจผิด เนื่องจาก ร.อ.ธรรมนัส เป็นพี่ชายของนายอัศรา พรหมเผ่า ผู้สมัครนายก อบจ. กลุ่มอัศราพะเยา อยากขอความเป็นธรรมในการเลือกตั้งครั้งนี้สำหรับผู้สมัครทุกคนด้วย

'เสด็จพี่'ช่วย'ส.ว.ก้อง'หาเสียง

ที่ จ.เชียงใหม่ นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) พร้อมนายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ได้ลงพื้นที่กาดนัดต้นดู หมู่ 3 ต.บวค่าง อ.สันกำแพง ช่วยหาเสียงนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ ส.ว.ก้อง ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ หมายเลข 1 กลุ่ม

เพื่อไทยเชียงใหม่ และ น.ส.ณัฐกฤตา พวงตรง หรือปูน เลขาธิการส่วนตัวนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 26 ผู้สมัคร ส.อบจ. อ.สันกำแพง เขต 2 หมายเลข 1 โดยเดินทางเสียงพร้อมแจกใบปลิวแนะนำผู้สมัครกับพ่อค้าแม่ค้า และผู้มาจับจ่ายใช้สอยสองฝั่งถนน รวมระยะกว่า 2 กิโลเมตร มีผู้สนับสนุนและกองเชียร์ นำพวงมาลัยดอกกุหลาบมามอบเพื่อให้กำลังใจให้ผู้สมัครมีแฟนคลับมาทักทาย ขอจับมือถ่ายรูปและเซลฟี่นายพร้อมพวงจำนวนมาก

จากนั้นนายพิชัยและ น.ส.ณัฐกฤตา ได้ขึ้นแท่นเวทีปราศรัยเคลื่อนที่ ที่มีนายบุญธรรม บุญหมื่น อดีต ส.อบจ. อ.สารภี เป็นโฆษกเพื่อปราศรัยและกล่าวขอบคุณประชาชนที่สนับสนุน และต้อนรับอย่างอบอุ่น ก่อนเดินทางไปหาเสียงที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย ในช่วงบ่าย

กกด.ไม่ห้ามอสม.เชียร์ใคร

ที่ จ.พิจิตร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอริวัฒน์ วงศ์ตันติเจริญ สาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ได้ออกหนังสือด่วนเลขที่ พจ.0336/ว3223 แจ้งการวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง โดยได้ระบุว่า จ.พิจิตร จะจัดให้มีการเลือกตั้ง อบจ.นายกและ ส.อบจ.พิจิตร ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร ทางสาธารณสุขอำเภอเมือง จ.พิจิตร ขอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่งและประธาน อสม. ทุกตำบลให้ช่วยกำชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรในสังกัด รวมถึง อสม.ทุกคนวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง เพื่อป้องกันการร้องเรียนและปัญหาต่างๆ ที่ตามมา

ด้านนายศุภกฤษ์ ใจเย็น พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ กกด. จ.พิจิตร กล่าวว่า อสม.ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถทำได้จะไปเชียร์ใครก็ได้ เพราะเขาไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการท้องถิ่น ดังนั้นจะไปห้ามเขาไม่ได้ เป็นสิทธิของเขาที่สามารถทำได้ ดังนั้นกกด.เองไม่ทราบว่าจะสาธารณสุขอำเภอ เอาเหตุผลนี้ออกมาอย่างไร ดังนั้นขออย่า อสม.สามารถทำได้จะเชียร์ใครก็ได้ เป็นสิทธิส่วนตัว

ร้องกกด.ละเว้นปฏิบัติหน้าที่

ที่ จ.ตรัง นายสาวิตรี วงศ์หนองเตย น้องชายนายสาทร วงศ์หนองเตย ผู้สมัครนายก อบจ.ตรัง เบอร์ 2 ทีมตรังพัฒนาเมืองตรัง

กล่าวว่า ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบระดมข้อความดังนี้ ตามที่มีการเลือกตั้งนายก อบจ.ตรัง และ ส.อบจ.ตรัง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้มีราชกิจจานุเบกษาประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา และมีคำสั่งแต่งตั้ง กกด.ประจำ อบจ. โดยมีปลัด อบจ.ตรัง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการ กกด.อบจ.ตรัง

หนังสือร้องเรียนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมากยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ อาทิ วัน เวลา การเลือกตั้งที่ถูกต้องชัดเจน สถานที่เลือกตั้ง หรือการลงคะแนนเลือกผู้รับสมัครว่ามีบัตรเลือกตั้งกี่ใบ ฯลฯ ยังไม่ปรากฏกิจกรรมหรือการเคลื่อนไหวใดๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งดังกล่าวให้ประชาชน จ.ตรัง ได้รับทราบ อาจส่งผลให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสียสิทธิชัดเจนารมณัฐธรรมนูญ และเจ้าหน้าที่อาจจะข่มขู่หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ขอเรียนให้ท่านได้กำชับเร่งรัดการปฏิบัติหน้าที่ของ ผอ.กกด.อบจ.ตรัง ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายหรือข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กกด.โคราชขึ้นชมผู้สมัคร

ที่ จ.นครราชสีมา พ.ต.พระพิพงษ์ จิตรพัฒนาลักษณ์ ผอ.กกด.ประจำ จ.นครราชสีมา กล่าวว่า สำหรับการเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก

อบจ.นครราชสีมาในครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม ซึ่งในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 4,475 หน่วย กระจายอยู่ในพื้นที่ 32 อำเภอ โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 2,048,371 คน ซึ่ง จ.นครราชสีมา จะเลือกนายก อบจ.ได้ 1 คน และ ส.อบจ. 48 คน ขณะนี้ผู้สมัครทุกคนต่างก็กำลังลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างคึกคัก และยังไม่มีการร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเข้ามา แม้แต่เรื่องเดียว จึงขอชื่นชมผู้สมัครทุกคนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสมานฉันท์กันมาก ส่วนกรณีที่มีผู้สมัครนายก อบจ.ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร ส.อบจ.หาเสียงนั้น ก็สามารถทำได้ เพราะจากการสังเกตจะพบว่ามีการสมัครกันเป็นทีมที่ชัดเจน แต่ขออย่างเดียวอย่าได้มีการทำลายป้ายหาเสียงของฝ่ายตรงข้ามหรือการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอื่นๆ ที่จะส่งผลให้เกิดความวุ่นวายตามมาในภายหลัง

'ธนาธร'ลุยพื้นที่หนองบัวลำภู

ที่ จ.หนองบัวลำภู นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้เดินทางมาช่วยนายสมเกียรติ เซษฐสมาน ผู้สมัครนายก อบจ.หนองบัวลำภู หมายเลข 1 และผู้สมัคร ส.อบจ.ในนามคณะก้าวหน้าอีก 17 เขตเลือกตั้ง หาเสียงประกาศนโยบายในการพัฒนา จ.หนองบัวลำภู ที่วัดศิรีชัยเจริญ ในเขตเทศบาลโนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โดยก่อนที่จะมาขึ้นเวทีปราศรัยภายในวัดศิรีชัยเจริญ นายธนาธรและนายสมเกียรติ ผู้สมัครนายก อบจ.หนองบัวลำภู ได้เดินทางทักทายขอคะแนนเสียงตามร้านค้าในพื้นที่ตลาด อ.โนนสัง และประชาชนที่มาติดต่อธนาคาร บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งมีประชาชนที่เห็นนายธนาธร ต่างพากันมาขอถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยความดีใจ

ชูพัฒนาหาดโนนยาว-หอดูดาว

จากนั้น นายธนาธรได้ขึ้นเวทีปราศรัยที่วัดศิรีชัยเจริญพร้อมกล่าวว่า นโยบายการที่จะพัฒนา จ.หนองบัวลำภู หากคณะก้าวหน้าได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายก อบจ.หนองบัวลำภู โดยขอว่าอย่าให้ 4 ปี เสียโอกาสในการพัฒนาไปให้กับคนอื่น ซึ่ง จ.หนองบัวลำภู มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม เห็นแล้วปลื้มไม่คิดว่าจะมีสิ่งนี้อยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน คือ บริเวณหาดโนนยาว ที่ก่อนจะมาขึ้นเวทีได้ออกไปดูพื้นที่แล้ว เป็นสิ่งสวยงามเป็นอย่างมาก จะสร้างให้นักท่องเที่ยวในวันหยุดมาท่องเที่ยวที่ จ.หนองบัวลำภู ไม่ให้นักท่องเที่ยวไหลเข้ามายัง จ.อุดรธานี อย่างหาดโนนยาว ของเขื่อนอุบลรัตน์ จะจัดให้มีห้องน้ำที่สะอาด มีจักรยานน้ำ มีสกีตเตอร์ เพราะงบประมาณในการพัฒนา อบจ.สามารถจัดสรรงบประมาณช่วย อบต.ในการพัฒนาได้อยู่แล้ว ส่วนที่บริเวณภูพานน้อย มีหอดูดาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามก็จะเจียดงบประมาณของ อบจ.ที่มีอยู่ปีละกว่า 400 ล้าน มาสักกว่า 10 ล้าน ในการพัฒนาหอดูดาว

ปทุมฯพบส.ส.ช่วยหาเสียง

ที่ จ.ปทุมธานี ที่สำนักงาน กกด.ประจำ จ.ปทุมธานี นายกรกฎ งามอาจ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี และ พ.ต.อ.เพทาย ทังมงคล ทนายความ เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนกล่าวหา ส.ส. สนับสนุนผู้สมัคร อบจ.หาเสียง โดยมี น.ส.ปริศนา

แวดอุดม พนักงานสืบสวนสอบสวนและ
พรรคการเมือง กกต.ปทุมธานี เป็นผู้รับหนังสือ

โดยนายกรกฎกล่าวว่าการที่ชุมนุมแสดง
ต่อประชาชนให้เห็นว่า เป็นผู้สนับสนุนผู้สมัคร
หมายเลข 1 และภาพผู้สมัครหมายเลข 1 คู่
กับ ส.ส. เพื่อแสดงให้เห็นว่า ส.ส.ตามภาพ
เป็นผู้สนับสนุนผู้สมัครหมายเลข 1 จากพยาน
หลักฐานดังกล่าวเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้สมัคร
หมายเลข 1 และ ส.ส. ได้ร่วมกันกระทำความ
ผิดต่อ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 34

ผู้สมัครนันทล่องเรือหาเสียง

ที่ จ.นนทบุรี นายณัฐชนน ไพโรจน์ ผู้สมัคร
ส.อบจ.นนทบุรี อ.บางใหญ่ เขต 5 เบอร์ 4
กลุ่มฝั่งหลวง ล่องเรือหาเสียงในคลองอ้อม

นันท พร้อมทั้งขึ้นพบปะพูดคุยกับประชาชน
สองฝั่งคลอง โดยชูนโยบายของกลุ่มฝั่งหลวง
ที่เน้นพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต
ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชน

ขณะที่ จ.สมุทรสงคราม นายอนุภาพ ลิขิต
อำนวยการชัย ผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรสงคราม
และผู้สมัคร ส.อบจ.สมุทรสงคราม พร้อม
ทีมงาน ได้ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านในพื้นที่
ชุมชนวัดศรีธาตุธรรม ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม เพื่อขอคะแนนเสียงแบบ
เคาะประตูบ้าน โดยนายอนุภาพแนะนำ
ตัวเอง ที่มุ่งมั่นตั้งใจอาสาเข้ามารับใช้ชาว
สมุทรสงคราม ในการบริหารงบประมาณของ
อบจ.สมุทรสงครามให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
และหวังเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน
ให้สมุทรสงครามก้าวหน้าไปมากกว่านี้

กมธ.ส่งศาลตีความม.34

ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายชูการ์โน มะทา
ประธานคณะกรรมการกมธ. การกระจาย
อำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
บริหารราชการรูปแบบพิเศษ สมาชิกผู้แทนราษฎร
กล่าวว่า การประชุม กมธ.ครั้งที่ 42 ได้พิจารณา
ปัญหาการจำกัดสิทธิเสรีภาพของข้าราชการ
การเมือง ส.ส. ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐในการ

ระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครรับเลือก
ตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
รวมทั้งข้อกำหนด ระเบียบ หรือประกาศ
ของ กกต.ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ
ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ. และ
ส.อบจ.ทั้ง 76 จังหวัด

“กมธ.ได้เชิญตัวแทนจากสำนักกฎหมาย
และคดี กกต. ให้ความเห็นในการใช้มาตรา
34 พ.ร.บ.การเลือกตั้งฯ ทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน จากนั้น กมธ.เสียงส่วนใหญ่มีมติเห็น
ชอบส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งให้ศาล
รัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง พิจารณาวินิจฉัย
ตามมาตรา 231 ในบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
2560 มาตรา 25 สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
มาตรา 26 การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการ
จำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ มาตรา 34 บุคคลย่อม
มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การจำกัด
เสรีภาพดังกล่าวจะกระทำมิได้ เว้นแต่กฎหมาย
ที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ”
นายชูการ์โนกล่าว

ชี้พ.ร.บ.เลือกตั้ง62อาจขัดรธน.

นายชูการ์โนกล่าวอีกว่า สำหรับกฎหมาย
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ที่
ใช้ในปัจจุบัน กกต.ได้กำหนดหลักการเพิ่ม
เต็ม เมื่อเปรียบเทียบสาระสำคัญของ
พ.ร.บ.การเลือกตั้งปี 2562 ในมาตรา 34 กับ
พ.ร.บ.การเลือกตั้งปี 2545 มาตรา 29 จะ
เห็นได้ว่า พ.ร.บ.การเลือกตั้งปี 2545 ห้าม
ข้าราชการการเมือง ส.ส. ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเฉพาะในการใช้อำนาจ
หน้าที่โดยมิชอบ ในการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด
แต่ พ.ร.บ.การเลือกตั้งปี 2562 เพิ่มถ้อยคำ
ว่าหรือดำเนินการใดๆ ที่เป็นคุณหรือโทษแก่
ผู้สมัครใดๆ ส่งผลให้ กกต.ห้ามบุคคลตั้งข้าง
ต้นยุ่งเกี่ยว หรือช่วยเหลือผู้สมัครในทุกกรณี
อาจจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 25
มาตรา 26 และมาตรา 34